

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG NĂM 2020 – 2021

Sáng ngày 16/11/2020, Hội nghị Cán bộ công chức Khoa Công nghệ may – Thời trang đã chính thức được diễn ra trong không khí long trọng, vui vẻ và phấn khởi



Trước khi buổi lễ bắt đầu, toàn thể Quý Thầy Cô trong Hội nghị đã dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ và dành một phút để tưởng nhớ các các vị anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc



Buổi hội nghị được tổ chức tại Phòng họp lầu 3, tầng 8, tòa nhà Trung tâm - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Hội nghị có sự góp mặt của đồng chí Nguyễn Thị Trúc Đào (Chủ tịch công đoàn bộ phận Khoa Công nghệ May – Thời trang), đồng chí Nguyễn Thị Thúy (Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa Công nghệ May – Thời trang), đồng chí Nguyễn Tuấn Anh (Trưởng khoa Công nghệ May – Thời trang) và toàn thể đại biểu là thầy cô, công đoàn viên Công đoàn bộ phận Khoa Công nghệ may – Thời trang.



Hội nghị Cán bộ viên chức được diễn ra hàng năm, nhằm báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Cán bộ viên chức năm học 2019 -2020 và đề ra mục tiêu chất lượng năm học 2020 – 2021. Hội nghị đã bầu ra đoàn chủ tịch, đoàn thư kí; thảo luận báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết hội nghị bán bộ viên chức năm học 2019 – 2020 và các biện pháp triển khai Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm học 2020 – 2021 của đơn vị và Nhà trường; báo cáo công khai tài chính tại hội nghị; bầu đại biểu dự Hội nghị Cán bộ viên chức trường (theo tỉ lệ 1:4 số Cán bộ viên chức trong đơn vị).

Sau 2 giờ diễn ra sôi nổi, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các Thầy Cô tham dự và đã đi đến thống nhất các báo cáo tổng kết, Mục tiêu chất lượng của năm học mới và bầu chọn đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ viên chức cấp trường.



Nhân dịp này, Công đoàn Khoa cũng đã phối hợp tổ chức chúc mừng sinh nhật cho các Công đoàn viên 6 tháng cuối năm. Đây là hoạt động thường niên của Công đoàn nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi tại Khoa Công nghệ May và Thời trang.



Nhóm truyền thông Khoa Công nghệ May và Thời trang

Bài viết: Nguyễn Kiều

Ảnh: Quỳnh Anh, Kiều Duyên